

..โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเข้าพรรษา วันพุธที่20 กรกฎาคม 2559..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย พวกเราชาวพุทธบริษัทในพระศาสนา เป็นผู้เชื่อมั่นในกรรมดีและกรรมชั่ว การทำบาปความชั่วเป็นทางที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับบุคคลที่กระทำ การที่ทำคุณงามความดี ทำแล้วทำให้มีความสุขทั้งตนเองและคนอื่น เรียกว่าการกระทำคุณงามความดี วันนี้เรามีความตั้งใจในการที่ได้ถวายผ้าจ่านำพรรษา ใครจะอธิษฐานเรื่องอะไรเมื่อถึงวันพระวันโกน ก็แล้วแต่ตนเองว่าจะอธิษฐานว่าอย่างไร ในพรหมานี้ก็ตั้งใจเจตนาเอาไว้ ถ้าเราอยู่สบายมีความสุขอยู่ก็จะทำไปเรื่อยๆ ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆ การละกิเลส กิเลสคือความชั่วที่ไม่ดีไม่งามต่างๆ ในแต่ละวันหรือในพรหมานี้ ก็แล้วแต่ความสามารถของเราในการทำคุณงามความดี เอาไว้เป็นที่พึ่งของตน เป็นการสร้างคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นกับตน ไปด้วยเรื่อยๆ ทำอยู่ไม่ขาดเพิ่มพูนบุญบารมีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ การที่จะพ้นจากกองทุกข์ไปได้ก็คือการปฏิบัติตนไปเรื่อยๆนั่นเอง การขจัดกองกิเลส กองกิเลสก็เหมือนของสกปรกเหมือนเครื่องนุ่งห่มของเรา บางคนก็นุ่งขาวห่มขาว บางคนก็นุ่งเสื้อผ้าธรรมดา กิเลสเป็นเรื่องของความสกปรก การที่จะกำจัดความสกปรกเราก็ต้องมีปัญญาที่จะแก้ไขซักเสื้อผ้านั้นให้ขาวสะอาดขึ้นมาดังเดิม อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามด้วยกายวาจาใจของเรา ก็เหมือนของสกปรกทำให้เกิดทุกข์ เราก็ควรที่จะขัดเกลากิเลสที่ไม่ดีไม่งามออกจากตนเอง ค่อยละไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเอง เหมือนคนพูดจาปราศรัย เมื่อได้ยินได้ฟังก็ให้จำไว้ไปปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วก็จะได้รับความสุข ความเจริญเกิดขึ้น เรียกว่าเจริญขึ้นในทางคุณงามความดีที่ตนเองมีความตั้งใจไว้ พวกเราที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นี้ ก็เพราะเราเคยทำบุญมาแล้ว ทีนี้เมื่อเรามาทำต่อเพิ่มพูนบุญญาบารมีของตน ให้บุญกุศลของตนเอา เพิ่มพูนบุญบารมีขึ้นสูงมากๆ เกิดชาติใดภพใดก็ไม่ต้องห่วงไหว เพราะบุญกุศลที่เราทำนี้จะติดสอยห้อยตาม บุญสรุปก็คือความสุข ผู้ใดได้ทำก็เป็นคนที่ได้ คนไหนกินคนนั้นก็อึด คนไหนไม่ได้กินคนนั้นก็ไม่อึด เหมือนการกินอาหารการทำบุญทำทานก็เหมือนกัน ถ้าหากคนที่ไม่ได้ทำแต่ก็มีเจตนาที่มา แต่ก็มีเจตนาที่มากับหมูกับฝูง เห็นคนอื่นเขาทำบุญทำทานการกุศลถวายสิ่งของตนเองก็ได้อนุโมทนา บุญก็สำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาสาธุด้วย ผู้ที่ได้ทำคุณงามความดีก็ได้บุญได้กุศล บุญสำเร็จด้วยการชวนชวย พยายามที่จะสร้าง พยายามที่จะสร้างสมอบรมคุณงามความดี

..การพูดจาปราศรัยที่ดี การคิดที่ดีการทำที่ดี เหมือนเรามาทำบุญทำทานในวัดในวา ชักชวนกันมา เมื่อคนชักชวนมีเหตุมีผลชี้ให้เห็นถึงคุณงามความดีที่จะได้รับ ในชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรือง ตั้งอยู่ในคุณงามความดี นี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน เหตุฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนภูมิใจในชีวิตของตนเอง ให้ตั้งใจทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจ ผাগฝั่งไว้ในพระบวรพระพุทธศาสนา ฝั่งไว้ในที่ไหนก็ฝั่งไว้ในที่ใจ นึกขึ้นมา

เมื่อไหร่ใจของเราก็มีความสุข เรียกว่าเรานึกถึงคุณงามความดีที่เราได้สร้างเอาไว้ ใจก็รื่นเริงอยู่ตลอด เหตุ
ฉะนั้นถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆ คิดถึงแต่เรื่องคุณงามความดีที่ตนเองได้แต่ทำเอาไว้แล้ว ก็จะทำให้ตนเอง
นี้มีความสุขไปเรื่อยๆ เรียกว่าตั้งอธิษฐานเอาไว้ว่าจะทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆ ให้ชีวิตของตนเองนี้มีกำไร
เมื่อเรามีคุณงามความดีอย่างนี้แหละ เราก็จะสามารถแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล ไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายาย เจ้า
กรรมนายเวรต่างๆ ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากทั้งหลายก็ดีที่แผ่เมตตาให้เขา ถ้าเขามีความทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์
ถ้าเขามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้น ไป เหมือนเราที่นั่งอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นฝูงอย่างนี้ ก็อยากให้มีมีความสุข
ทุกคนอย่างนี้ จิตใจของพวกเราก็มีความสุข เรียกว่าแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งกันและกันให้อยู่มีความสุข ได้
ทำบุญทำทานการกุศลร่วมกันเป็นญาติธรรมกัน เมื่อมาอยู่ด้วยกันนี้ก็มีสามัคคีกัน ไม่มีใครขัดข้องซึ่ง
กันและกัน สร้างคุณงามความดีด้วยกันทั้งนั้น เราก็เลยแผ่เมตตาให้ซึ่งกันและกัน การแผ่เมตตาให้อยู่ร่วมกัน
นี้แหละ ไปไหนมาไหน เห็นหน้าเห็นตากัน ก็ยิ้มชื่นเบิกบานกันยิ้มแย้มแจ่มใส ใจเป็นบุญเป็นคุณงามความดี
ก็ให้กอบโกยเอาไว้เป็นที่พึ่งของตน เมื่อรับพรจากพระเจ้าพระสงฆ์ก็ให้ตั้งใจแผ่เมตตา ด้วยกันทุกท่านทุก
คนดังได้กล่าวมาแล้วนั่นด้วย..